

Số: /BC-SCT

Bắc Giang, ngày tháng 11 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020, Phương hướng nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021

Thực hiện Công văn số 1055/STP-PBGDPL ngày 29/10/2020 của Sở Tư pháp về việc báo cáo kết quả và chấm điểm xếp loại công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Công Thương báo cáo kết quả như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2020

1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Lãnh đạo Sở xác định công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) là nhiệm vụ quan trọng để phổ biến, đưa pháp luật vào cuộc sống. Sở Công Thương Bắc Giang luôn làm tốt công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong đó có công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Việc phổ biến pháp luật được Sở triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đồng thời Sở cũng luôn quan tâm trong việc cử cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ công tác, phổ biến văn bản pháp luật mới,...

a) Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai:

Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003; Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011; Luật PBGDPL; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Kế hoạch số 2457/KH-UBND ngày 25/7/2017 về thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; triển khai thực hiện Kế hoạch số 4703/KH-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuyển tiếp cận pháp luật năm 2020, Sở đã ban hành các kế hoạch thực hiện như: Kế hoạch số 04/KH-SCT ngày 07/01/2020 về Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2020; Kế hoạch số 06/KH – SCT ngày 08/01/2020 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020; Kế hoạch số 13/KH – SCT ngày 14/02/2020 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2020. Kế hoạch số 47/KH – SCT ngày 23/10/2020 Kế hoạch Tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020.

b) Việc phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hình thức PBGDPL:

Trên cơ sở Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 đã ban hành, năm 2020 Sở Công Thương đã triển khai thực hiện tuyên truyền phổ biến pháp luật

thông qua các hội nghị tập huấn, hội nghị phổ biến, triển khai tuyên truyền Hiến pháp 2013; Luật Tiếp công dân 2013, Luật PCTN 2018, Luật Tố cáo 2018, Luật PBGDPL và các văn bản pháp luật chuyên ngành Công Thương., cụ thể như sau:

- Tổ chức 04 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức Thương mại điện tử (tháng 7/2020) cho đối tượng là học sinh, sinh viên (với 560 người tham gia).
- Tổ chức 02 hội nghị phổ biến các quy định của pháp luật về tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng hiệu quả (tháng 11/2020), với 200 người tham gia (trong đó 01 hội nghị đối tượng là doanh nghiệp và 01 hội nghị đối tượng là học sinh, sinh viên tại các nhà trọ).
- Tổ chức 01 hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật về điện, huấn luyện an toàn, xếp bậc và cấp thẻ an toàn điện (tháng 11/2020), với 70 người tham gia.
- Tổ chức 01 hội nghị phổ biến các quy định mới về lĩnh vực xăng dầu (tháng 10/2020), với 152 người tham gia;
- Tổ chức 06 hội nghị về an toàn thực phẩm (với 600 người tham gia);
- Tổ chức 02 hội nghị huấn luyện về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và an toàn trong khai thác hầm lò (với 150 người);
- Tổ chức 04 Hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho người lao động năm 2020 (Trong đó: 02 hội nghị tổ chức vào tháng 6/2020 với 180 người tham gia và 02 hội nghị tổ chức vào tháng 11/2020 với 260 người tham gia);
- Đến hết năm 2020 Cổng thông tin điện tử Sở Công Thương Bắc Giang (<https://sct.bacgiang.gov.vn>) đã đăng 98 tin bài viết về phổ biến, giáo dục pháp luật trên mục Phổ biến Pháp luật.

Công tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn về các quy định của pháp luật về lĩnh vực Công Thương còn được Sở lồng ghép thông qua các cuộc thanh tra, kiểm tra. Năm 2020, qua các cuộc thanh tra: Việc chấp hành các quy định trong hoạt động điện lực với các Hợp tác xã, về kinh doanh xăng dầu, về hoạt động hóa chất, an toàn điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; Các đoàn kiểm tra về an toàn thực phẩm; về hoạt động thương mại điện tử... các quy định của pháp luật về lĩnh vực Công Thương đã được phổ biến, hướng dẫn cho các đơn vị được kiểm tra; qua đó nâng cao nhận thức của các đơn vị về quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

c) Tiếp tục triển khai đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục, tuyên truyền pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác PBGDPL:

Công tác PBGDPL được Sở triển khai với nhiều hình thức đa dạng như qua cuộc họp cơ quan, họp phòng, qua họp Chi bộ; qua các hội nghị, lớp tập huấn tuyên truyền pháp luật; qua các cuộc thanh tra, kiểm tra trực tiếp tuyên truyền pháp luật đến các đối tượng được kiểm tra; Sở tăng cường hình thức tuyên truyền pháp luật

qua cổng thông tin điện tử của Sở (quý III năm 2020 có 82 bài đăng về tuyên truyền pháp luật trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của trang thông tin điện tử của Sở).

d) Về đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật:

Lãnh đạo Sở quan tâm kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật của Sở, hàng năm đều rà soát đề nghị chuyên đổi, bổ sung đảm bảo đủ về số lượng. Hiện nay Sở Công Thương có 02 báo cáo viên pháp luật, các báo cáo viên pháp luật thường xuyên được đào tạo, tập huấn đáp ứng yêu cầu công việc được giao.

đ) Việc tổ chức triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật thông qua các chương trình, Đề án:

Hàng năm Sở Công Thương lồng ghép công tác PBDGPL vào các nội dung như: Công tác tuyên truyền tới người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Chương trình sử dụng năng lượng tiết, hiệu quả thông qua cắm nang sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, với kinh phí: 90.000.000 đồng; In cắm nang tuyên truyền an toàn thực phẩm tại các chợ, với kinh phí: 90.000.000 đồng; Tổ chức thực hiện Kế hoạch ngày Quyền người tiêu dùng Việt Nam, với kinh phí: 90.000.000 đồng.

e) Triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật năm 2020:

Ngay sau khi nhận được Kế hoạch số 4591/KH-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế, Sở Công Thương xây dựng kế hoạch số 47/KH – SCT ngày 23/10/2020 thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020. Ngoài ra Sở còn triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức như treo băng rôn hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam, đăng bài phổ biến pháp luật trên cổng thông tin điện tử của Sở.

g) Công tác quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật của cơ quan, đơn vị:

Sở Công Thương đã thực hiện việc rà soát, thống kê, thường xuyên cập nhập văn bản QPPL mới như: Luật PCTN năm 2018, Luật Tố Cáo năm 2018, các văn bản QPPL chuyên ngành Công Thương,..

Tình hình sử dụng tủ sách pháp luật: Tủ sách pháp luật được cán bộ, công chức của Sở thường xuyên sử dụng; tuy nhiên do hiện tại mỗi cán bộ Sở đều được trang bị máy tính kết nối mạng internet nên việc tra cứu văn bản pháp luật trên internet thuận tiện hơn nhiều việc sử dụng tủ sách pháp luật; nên việc duy trì tủ sách pháp luật tại Sở là thực sự không cần thiết.

h) Việc đảm bảo kinh phí cho công tác PBGDPL theo Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND:

Về kinh phí, cơ sở vật chất: Dù đã được lãnh đạo Sở quan tâm nhưng do ngân sách còn hạn chế, nên kinh phí để thực hiện công tác này chưa được bố trí; cơ sở vật chất về cơ bản đảm bảo cho thi hành pháp luật.

Công tác tập huấn, phổ biến về pháp luật được quan tâm, được tổ chức kịp thời, phù hợp và hiệu quả. Hàng năm Sở đều quan tâm bố trí kinh phí mở các đợt

tập huấn, hội nghị phổ biến pháp luật chuyên ngành hoặc theo chuyên đề do UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện.

2. Kết quả triển khai thực hiện Thông tư 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL

Năm 2020, ngay từ đầu năm Sở Công Thương đã xây dựng Kế hoạch số 06/KH-SCT ngày 08/01/2020 Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020

Hàng năm trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Công Thương và hướng dẫn của Sở Tư pháp, Sở đều xây dựng chương trình kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư 03/2018/TT-BTP chính vì vậy chất lượng công tác này ngày càng được nâng lên rõ rệt.

Sở Công Thương đã thường xuyên phổ biến, quán triệt nội dung của Thông tư 03/2018/TT-BTP về Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản có liên quan trong các Hội nghị cán bộ, công chức của Sở cũng như các Hội nghị tập huấn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho công nhân, người lao động của một số doanh nghiệp thuộc ngành. Bên cạnh đó Sở cũng đã cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, hội thảo giới thiệu về các quy định mới của pháp luật về phổ biến giáo dục pháp luật do Sở Tư pháp tổ chức. Định kỳ trong các buổi họp, hội nghị giao ban, sơ kết 06 tháng và tổng kết năm Sở đều tổ chức đánh giá, triển khai việc thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Qua thực hiện tốt công tác này đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở, của doanh nghiệp, người dân về các quy định của pháp luật nói chung, cũng như các quy định thuộc ngành Công Thương.

Về kinh phí bố trí để triển khai Thông tư 03/2018/TT-BTP về cơ bản được đảm bảo bằng nguồn kinh phí thường xuyên của Sở.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG TÁC NĂM 2021

1. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật có trọng tâm, trọng điểm để pháp luật đi vào đời sống. Tích cực đổi mới, nâng cao công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến cán bộ, công chức, người lao động trong ngành hiểu và kịp thời áp dụng trong thực thi công vụ, qua đó có những đề xuất kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách đảm bảo cho công tác tư pháp của Sở.

- Tiếp tục, chủ động và thường xuyên tuyên truyền phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức như: Tổ chức tập huấn, đăng bài trên trang web của Sở, qua cuộc họp phòng, cơ quan, họp chi bộ,...., qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong đó tập trung tuyên truyền phổ biến văn bản QPPL đặc biệt là

văn bản QPPL chuyên ngành liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực Công Thương.

- Định hướng nội dung tuyên truyền phổ biến pháp luật phù hợp với tình hình thực tế của ngành. Kịp thời phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật mới của Trung ương và của tỉnh mới ban hành.

- Tiếp tục quán triệt, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp tới cán bộ, người dân bằng các hình thức, biện pháp phù hợp.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Thông tư 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, tiếp tục duy trì các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua các hội nghị tập huấn, các cắm nang tuyên truyền và các cuộc thanh tra, kiểm tra hàng năm, ngoài ra công tác tuyên truyền trên Website của Sở cũng được quan tâm thực hiện.

2. Đề xuất, kiến nghị

Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức làm công tác PBGDPL nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả trong công tác PBGDPL.

Bỏ quy định phải xây dựng tủ sách pháp luật tại các Sở.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020, phương hướng nhiệm vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021 của Sở Công Thương, đề nghị Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, TTr.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Phương

